



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 13 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 8,685 ราย ติดเชื้อสะสม 353,712 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,797 ราย หายป่วยสะสม 255,455 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย เสียชีวิตสะสม 2,847 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 12,908,193 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 188,569,376 ราย เสียชีวิต 4,065,182 ราย รักษาหาย 172,399,254 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ WHO ระบุว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และขอให้ประเทศร่ำรวยบริจาควัคซีนให้ประเทศยากจนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนแทนการนำไปใช้เป็นเข็มที่ 3 สหรัฐฯ เตือนวัคซีนจอห์นสันฯ มีส่วนเชื่อมโยงกับผลข้างเคียงระบบประสาทคืออาการกิลแลง-บาร์เร แคนาดา ประกาศจะบริจาควัคซีนให้ประเทศรายได้ปานกลาง เนเธอร์แลนด์ บังคับใช้มาตรการควบคุมอีกครั้งหลังตัดสินใจผลิตพลาสมาอ่อนคลายเร็วเกินไปจนระบาดอย่างรวดเร็ว อังกฤษ นายกฯ ให้ประชาชนระวังตัวและจะยกเลิกมาตรการป้องกันทั้งหมด 19 ก.ค. แม้จะมีผู้ติดเชื้อใหม่มากถึง 3 หมื่นคนต่อวัน ออสเตรเลีย เตรียมขยายล๊อคดาวน์หลังผู้ติดเชื้อกลับสูงขึ้น จีน จะส่งซิโนแวคและซิโนฟาร์มให้แก่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ 110 ล้านโดส มาเลเซีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินหลักหมื่นเป็นครั้งแรก เวียดนาม อนุมัติฉีดวัคซีนสลับชนิด "แอสตราเซนเนกา-ไฟเซอร์" ไฟเซอร์ พยายามผลักดันให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ และยุโรป อนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ประเด็นสำคัญ

1.ปรับแผนฉีดวัคซีนสลับชนิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., amarintv, thansettakij)

-ดร.โสภณฯ สวามินาธาน หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ของ WHO เตือนไม่ควรฉีดวัคซีนโควิดผสมสูตรให้กับประชาชน เพราะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งสำคัญในเวลานี้คือ ต้องให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไปโอเทค สวทช. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ ไม่คิดว่าดร.สวามินาธานจะคัดค้านการใช้วัคซีนแบบสลับเข็ม แต่สิ่งที่ค้านคือคนไปขอฉีดสลับเอง และให้ข้อคิดว่า ความเห็นของนักวิชาการควรใช้สารตรงจากนักวิชาการ ถ้าผ่านการย่อยมาจากสื่อสาระที่ได้อาจผิดเพี้ยน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thailandplus, voicetv, newtv, thaiPBS, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ เผย การฉีดวัคซีนสลับชนิดเบื้องต้นมีความปลอดภัย สูตรซิโนแวค-แอสตราเซนเนกาได้ภูมิคุ้มกันระดับสูงใกล้เคียงแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม ในเวลาที่รวดเร็วกว่าตัว ถือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ระบาดขณะนี้ที่เป็นสายพันธุ์เดลตาและวัคซีนที่มี การให้วัคซีนเชื้อตายเปรียบเสมือนการทำให้ร่างกายเคยติดเชื้อ เมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างชนิดโดยเฉพาะไวรัสเวกเตอร์จึงเกิดปรากฏการณ์ Booster Effect เหมือนกับคนที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 และได้รับวัคซีนเสริมอีก 1 ครั้ง ในทำนองเดียวกัน การให้เชื้อตาย 2 เข็ม ยิ่งสอนให้ร่างกายเหมือนกับติดเชื้อจริงแบบรุนแรง เมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัสเวกเตอร์จึงมี Booster Effect นอกจากนี้ กำลังศึกษากับสายพันธุ์เดลตาและระบบภูมิคุ้มกัน T Cell หรือ CMIR ซึ่งตะวันตกไม่มีการศึกษานี้เพราะไม่ได้ใช้วัคซีนเชื้อตาย ส่วนจีนก็ไม่ได้ใช้วัคซีนไวรัสเวกเตอร์ ข้อมูลขณะนี้มากพอที่จะสรุปข้อดีให้สรุบนามาปรับใช้ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการฉีดสลับเข็มมีข้อมูลในหมอบรรยากาศ 1,200 ราย ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, newtv)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า การฉีดวัคซีนสลับชนิด WHO ยังไม่รับรอง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เพราะงานวิจัยต่าง ๆ จำนวนผู้ป่วยยังไม่มากพอ แต่ถึงจุดหนึ่ง WHO น่าจะมีการออกนโยบาย คาดว่าผลจะออกมาในเร็วๆ นี้ว่าการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุด เมื่อมีผลการศึกษาแล้วฝ่ายนโยบายต้องมาพิจารณา กรณีบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนแล้วบางรายติดเชื้อและเสียชีวิต ต้องดูจำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดว่ามีอาการรุนแรงกี่เปอร์เซ็นต์ เสียชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ และเทียบกับคนทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ข่าวสด

-การประชุม ครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นายกฯ ได้กล่าวถึงมติ กก.โรคติดต่อแห่งชาติที่จะให้ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ ให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินใจโดยนำข้อมูลของ WHO มาประกอบการพิจารณา ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ระบุ กก.โรคติดต่อแห่งชาติที่เป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ ประกอบด้วยแพทย์จากหลายภาคส่วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศไม่สลับฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ระบุ เป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็มตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต และไม่รับฉีดขอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, สยามกีฬา

-นพ.เรวัต วิศวกรเวช ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงกรณี กก.โรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้ฉีดซิโนแวค 1 เข็ม และฉีดแอสตราเซนเนกาอีก 1 เข็ม ว่า มีผลการศึกษาเพียง 36 ตัวอย่าง เป็นจำนวนน้อยเกินไป และในการประชุมของ WHO เมื่อ 12 ก.ค. ที่เจนีวา Dr. Soumya Swaminathan แถลงว่า การผสมวัคซีนต่างแพลตฟอร์มอาจเป็นอันตราย เพราะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ จึงมีคำถามว่าทำไมยังคงตั้งต้นใช้วัคซีนซิโนแวค และสั่งเพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี ระบุว่า "นนท์พร้อม" ปรับสูตรใหม่ฉีดซิโนแวค + แอสตราเซนเนกา ตามมติ กก.โรคติดต่อแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ 13 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ช่อง 3

-สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงแผนการฉีดวัคซีนของไทยมีขึ้นหลังจากผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หลายร้อยคนติดเชื้อหลังฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว โดยให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวคเข็มแรกฉีดแอสตราเซนเนกาในเข็ม 2 ส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับซิโนแวคครบ 2 เข็ม จะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็ม 3 เป็นวัคซีนต่างชนิดกัน

-รอยเตอร์ รายงานว่า ไทยเป็นชาติแรกที่มีการใช้วัคซีนผสมระหว่างวัคซีนเชื้อตายของซิโนแวค กับวัคซีนแอสตราเซนเนกา โดย รมว.สธ.ให้เหตุผลว่าการปรับแผนวัคซีนจะช่วยให้สามารถรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าได้ ส่วนฟอร์บส์ รายงานว่า ไทยตัดสินใจใช้แอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนเข็ม 2 ให้กับผู้ที่ฉีดซิโนแวคเข็มแรก ขณะที่มีความวิตกกังวลต่อวัคซีนซิโนแวคมากขึ้นหลังพบเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หลายร้อยคนติดเชื้อโควิด แม้จะรับวัคซีนของซิโนแวคครบ 2 โดสแล้ว

2.ไทยพบเชื้อพันธุกรรม 7 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแรงงานจากแคมป์ก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกทม. พบมีการติดเชื้อร่วมของ 2 สายพันธุ์ 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.07) ซึ่งทั้ง 7 รายไม่มีรายใดได้รับวัคซีนและทุกรายไม่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อร่วม 2 สายพันธุ์ในผู้ป่วยคนเดียวเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากอาจนำไปสู่การเกิดไวรัสลูกผสม รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกรณีพบการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาและอัลฟา ใน 7 คน ว่า ประเทศอื่นก็มีพบเช่นกันแต่มีเพียง 2-3 คน ยังไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ 2 สายพันธุ์คืออะไร และยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีผลอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ แต่ยังไม่เคยพบว่าการติด 2 สายพันธุ์มีการเสียชีวิตมากกว่าการติดสายพันธุ์เดียว ซึ่งอาจเพราะยังมีรายงานไม่มาก แต่เท่าที่ดูยังไม่มีอาการอะไรแตกต่างจากคนอื่น ส่วนกรณี 2 สายพันธุ์ที่มีความแตกต่าง เช่น ติดร่วมกับเบตาที่อาจน่ากังวลมากขึ้น เพราะมีจุดเด่นของสายพันธุ์แตกต่างกัน รวมถึงหาก 2 สายพันธุ์มีการแลกเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมอาจเกิดผลเชิงบวกหรือเชิงลบได้ จึงต้องเฝ้าระวังต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศ.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล ระบุ การติดเชื้อโควิด 2 สายพันธุ์ในคนเดียวมีรายงานพบในหลายประเทศ เช่น เบลเยียม พบการติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟา-เบตา ซึ่งมีโอกาสพบน้อยมากประมาณ 1 : 15,000 คน ดังนั้น

การที่ไทยพบผู้ติดเชื้อ 2 สายพันธุ์ 7 คน ใน 200 คน ถือเป็นคลัสเตอร์ที่คาดว่าใหญ่ที่สุดในโลก เพราะไม่เคยมีรายงานลักษณะนี้

3.ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, คมชัดลึก, JS100, tnntailand, thaipbs, bangkokbiznews, infoquest, isranews, kapook, thansettakij, springnews, innnews, thestandard, bangkokinsight)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อก่อโรค COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจโควิด 19 เองได้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 12 ก.ค. เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, ch7, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 3 , 9, TNN)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีประกาศสธ.เกี่ยวกับชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง มีผลบังคับใช้ทันทีว่า ได้ให้บริษัทผู้ผลิตเร่งจัดทำคู่มืออธิบายประชาชน คาดว่าจะใช้ได้จริงในสัปดาห์หน้า ระหว่างนี้ร่วมกับกรมวิทย์ฯเร่งทำคลิปวิดีโออธิบายการใช้ในประชาชน เพื่อให้ตัวอย่างที่เก็บมีความสมบูรณ์ ส่วนการวางจำหน่ายจะทำในร้านขายยาที่มีเภสัชกร และต้องรายงานการจำหน่ายมาที่อย.เหมือนกับเครื่องมือแพทย์ทั่วไป โดยภายในสัปดาห์นี้ สปสช.ได้กระจายชุดทดสอบลงไปในคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด

-นายธีรพงษ์ มงคลวัฒนาลีลา นายกสมคามร้านขายยา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการวางจำหน่ายชุดตรวจตามร้านขายยา โดยสมาคมมีข้อสังเกตว่า 1.การตั้งราคา 300-400 บาท สูงเกินไป 2.เมื่อพบว่าติดเชื้อ รัฐมีมาตรการรองรับอย่างไร 3.ไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีเภสัชกรประจำร้าน เพราะในชุดตรวจมีการระบุวิธีการใช้ และประชาชนสามารถซื้อได้ง่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ newtv.

-นายภา สังกการ รมว.พาณิชย์ หามาตรการควบคุมราคาชุดตรวจและรายงานวิธีการจัดการในกรม.อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเรื่องการเก็บภาษีชุดตรวจ ซึ่งรมว.คลัง ชี้แจงว่าไม่มีการเก็บภาษีเวชภัณฑ์ที่ใช้กับโรคโควิด 19 แต่เอกชนอาจจะไปขึ้นราคาเองโดยอ้างเรื่องค่าดำเนินการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-ที่บริเวณชั้นล่างลานจอดรถอาคารปี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.วิวัฒนา ซึ่งสปสช.ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดทีมตรวจโควิด 19 เชิงรุกด้วย Antigen test kit รู้ผลใน 30 นาที ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. วันที่ 12-31 ก.ค. มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน และแจ้งคิวผ่าน SMS โดยมีประชาชนจองคิวล่วงหน้า 1,200 ราย ส่วนประชาชนวอล์กอินจะรับตรวจ 300 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า การนำเข้าชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง จะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า เพราะถือเป็นกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ แต่ยังคงเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และต้องได้รับการอนุญาตจาก อย. หากมีการสั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์จากต่างประเทศ หรือนำเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาต จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำการใช้ Antigen Test Kit ตรวจการติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงการตรวจด้วยตนเอง กรณีผลบวกให้แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่กำหนด และแยกกักตัวเองเพื่อลดการแพร่เชื้อ หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการหายใจลำบาก ควรติดต่อขอรับเข้าการรักษาหรือแจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และควรได้รับการทดสอบการติดเชื้อต่อไป ส่วนกรณีผลลบ หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงอาจอยู่ในระยะฟักตัว ควรแยกตัวและทดสอบซ้ำอีกครั้งหลัง 3-5 วัน หรือหากมีอาการของโรคโควิด 19 ควรทำการทดสอบซ้ำทันที

4.สอบคลินิกตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย รองนพ.สสจ.นนทบุรี กล่าวถึงข่าวคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งหน้าหมู่บ้านใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สามารถตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยใช้ Antigen test kit รู้ผลในครึ่งชั่วโมง คิดค่าตรวจ 1,500 บาท ทำให้มีประชาชนมาตรวจ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เป็นจำนวนมาก ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกังวลว่าคลินิกจะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคโควิด จึงประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและตั้งเตือนให้คลินิกจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ ให้คลินิกประสานสสจ.นนทบุรี หรือสสอ.บางบัวทอง ทหารพ.รักษาต่อไป ทั้งนี้ Antigen test kit ที่วางขายในท้องตลาดราคาชุดละ 300-500 บาท การเก็บค่าตรวจราคาสูงเป็นการซ้ำเติมประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่ทุกคนยากลำบาก

5.ทวงสัญญาวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทวงถามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยและบ.แอสตราเซนเนกา และสัญญาการจองวัคซีนล่วงหน้าฉบับเต็มโดยไม่มีการปกปิดข้อมูล สืบเนื่องจากที่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอดูสัญญาและเอกสารดังกล่าว และแม้จะได้สัญญาแต่พบว่ามีการคาค่าในเอกสารหลายจุด และไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงเรื่องระยะเวลาส่งมอบวัคซีน กำลังการผลิตของบ.สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งคำนวณแล้วพบว่าราคาวัคซีนแอสตราเซนเนกาของไทยกับสหภาพยุโรปต่างกัน จึงตั้งข้อสังเกตว่ามีการหาผลประโยชน์หรือไม่

6.รพ.สนามธรรมศาสตร์ห้องเก็บศพล้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ประชาชาติ

-รพ.สนามธรรมศาสตร์ พบปัญหาสถานที่เก็บศพไม่พอต้องเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มอีก 2 ตู้ สร้างห้อง negative pressure ขนาด 150 ตรม. ที่ห้องฉุกเฉิน ถัดจากรองผู้ป่วยฉุกเฉินที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อก่อนผ่านเข้าไปในรพ. เพิ่มพื้นที่เฉพาะรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน PUI ได้สูงสุด 15 คนพร้อมกัน ทำให้มาตรการป้องกันการติดเชื้อมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น โดยเฉพาะภายใน ER

7.คลินิกฉีดวัคซีนโมเดอร์นาปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thaiPBS)

-มีผู้ร้องเรียนคลินิกผดุงครรภ์แห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในราคาเข็มละ 1,500 บาท หลังฉีดเกิดอาการช็อก เป็นลม สงสัยว่าเป็นวัคซีนโควิดปลอม ด้านเจ้าของคลินิกชี้แจงว่า ผู้ป่วยมารับการรักษา ได้ฉีดยาแก้ไข้ให้ หลังฉีดผู้ป่วยเป็นลม จึงขอยาตาม หลังจากนั้นได้กลับบ้านไป ยืนยันว่ายาที่ฉีดให้ไม่ใช่เป็นวัคซีนป้องกันโควิด

-สสจ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งหนึ่ง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี หลังถูกร้องเรียนว่าฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้พ่อแม่ลูก 4 คน ในราคาเข็มละ 1,500 บาท ทั้งที่ยังไม่มีการนำเข้าวัคซีน พร้อมสั่งปิดคลินิกไม่มีกำหนด หลังพบหลักฐานยาต้องห้ามที่ไม่สามารถมีในคลินิกผดุงครรภ์และคลินิกพยาบาลได้

8.การซื้อขายควิดีวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, tnnthailand, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-กรมการแพทย์ เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างซื้อขายควิดีวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอให้ลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับลงทะเบียน on-site เฉพาะผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ที่ประตู 1 เวลา 9.30-18.00 น. และจำกัดผู้ติดตาม 1 คน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่ 4 ค่ายมือถือ ตั้งแต่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 16-31 ก.ค. 2564 เวลา 9.00 น.- 17.00 น.

9.กระแสบริโภคกระชายขาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thaiPBS

-เกิดกระแสบริโภคกระชายขาวต้านโควิด 19 ส่งผลให้กระชายในตลาดสดปรับราคาสูงขึ้น จากกิโลกรัมละ 60 บาท เป็น 120 บาท ขณะที่ขิงก็ราคาสูงขึ้นเช่นกัน

10.แนวคิด 1 อำเภอ 1 วัด รับผิดชอบโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพื่อน้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เสนอแนวคิดสำหรับวัดทั่วประเทศซึ่งอาจมีหลายแห่งยังไม่มี ความเข้าใจในการรับผิดชอบผู้ที่เสียชีวิต โดยให้มีโครงการ 1 อำเภอ 1 วัด รับผิดชอบโควิด 19

11.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-นพ.กฤษศักดิ์ กัญเกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ผ่านมา 12 วัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว 4,778 คน ไม่พบเชื้อ 4,772 คน จากการตรวจ 2 ครั้ง พบมีเชื้อโควิด 6 คน ยังไม่เกิดคลัสเตอร์และไม่มีการระบาด ยืนยันการพบเชื้อในนักท่องเที่ยวเป็นไปตามการคาดการณ์ที่เตรียมรับมือไว้ก่อนเปิดเมือง และไม่ทำให้โครงการล้มหรือหยุดชะงัก

-ด้าน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมเปิด "สมุย พลัส โมเดล" 15 ก.ค.นี้ กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า โดยทั้ง 3 เกาะเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ระบบการขนส่ง และสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการสมุย ซีล รูทส์

12.รีวิวกการปฏิบัติตัวเมื่อติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, tnnthailand

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nana Bhumirat โพสต์ข้อมูลจากประสบการณ์ช่วยประสานงานผู้ป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินตัวเอง การเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการเบื้องต้น มีคนแชร์กว่า 9.9 หมื่นครั้ง

13.คลัสเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, amarintv, bangkokinsight, tnnthailand, กรมประชาสัมพันธ์)

-ศบค. แถลงพบคลัสเตอร์ใหม่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ **สมุทรสาคร** โรงงานผลิตภัณฑจากโลหะ และโรงงานผลิตอุปกรณ์ลือก **นนทบุรี** คลังห้างซูเปอร์มาร์เก็ต อ.บางบัวทอง ติดเชื้อ 312 ราย **ปัตตานี** โรงเรียนสอนศาสนากระจายไปแล้ว 3 จังหวัด และ **ชลบุรี** โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.บ้านบึง ติดเชื้อ 14 ราย **นครพนม** ผู้ติดเชื้อ 51 ราย พุ่งนี้เปิดรพ.สนาม 160 เตียง สัปดาห์หน้า เปิดอีก 4 แห่ง **เชียงใหม่** พบอีก 1 คลัสเตอร์ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย **ฉะเชิงเทรา** คลัสเตอร์โรงงานแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ 339 ราย **กำแพงเพชร** พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเดินทางมาจากต่างจังหวัด อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้ว

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อฉีดให้พสกนิกรชุมชนวังหลัง 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยรพ.ศิริราช ร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมรายชื่อและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค. 2564 ที่รพ.ศิริราช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

-รมว.สธ. แถลงผลการประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ขณะนี้มีการฉีดวัคซีน 12,569,213 โดส เป็นเข็มแรก 9,301,407 โดส แสดงว่าประชาชนเกิน 10% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม สธ.จะทยอยส่งมอบวัคซีนไปยังจุดฉีดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ล้านโดส และขณะนี้มีการระบาดมากในกทม.และปริมณฑล ดังนั้น 2 สัปดาห์นี้จะฉีดผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค โดยเฉพาะพื้นที่ระบาด วันนี้มีมติที่สำคัญคือ การฉีดวัคซีนสลับชนิดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูง และการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-รมว.สธ. รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิด High Flow 20 เครื่อง มูลค่า 5 ล้านบาท จาก บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมี คลัส เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้แก่ รพ.สมุทรปราการ 5 เครื่อง, รพ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 4 เครื่อง, สถาบันราชประชาสมาสัย และสสจ.นครปฐม แห่งละ 3 เครื่อง, รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และรพ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี แห่งละ 2 เครื่อง และสสจ.ฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีเตรียมตัวสำหรับผู้สูงอายุก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ดังนี้ 1.พักผ่อนให้เพียงพอ 2.กินอาหารและยาให้เรียบร้อย 3.ดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี. งดชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน/แอลกอฮอล์ 4.มีผู้ติดตามอย่างน้อย 1 คน 5.นำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้ป่วย และยาที่กินไปด้วย 6.ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด 7.เว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนใช้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน 8.กินยาละลายลิ่มเลือดตามปกติ แต่ให้กตึงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที และ 9.ศึกษาและทำความเข้าใจการเกิดอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน ทั้งนี้ หลังฉีดวัคซีนให้สังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ งดออกกำลังกาย/ยกของ/ทำงานหนัก อย่างน้อย 2 วัน หากพบอาการไม่พึงประสงค์ ควรพบแพทย์หรือ

แจ้ง 1669 หรือ 1422 ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผ่ากระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ระหว่าง 3 - 9 ก.ค. 2564 ในพื้นที่กทม. พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,697 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา 1,541 ราย (57.1%) สายพันธุ์อัลฟา 1,156 ราย (42.9%) ไม่พบสายพันธุ์เบตา โดยสายพันธุ์เดลตามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนภูมิภาค ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,280 ราย เป็นสายพันธุ์อัลฟา 902 ราย (70.5%) สายพันธุ์เดลตา 293 ราย (22.9%) และสายพันธุ์เบตา 85 ราย (6.6%) การเผ่ากระวังทั้งประเทศตั้งแต่ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564 พบสายพันธุ์อัลฟา 11,267 ราย (74.08%) สายพันธุ์เดลตา 3,672 ราย (24.14%) และสายพันธุ์เบตา 271 ราย (1.78%) สายพันธุ์อัลฟาพบมากที่สุดแต่มีแนวโน้มลดลง ส่วนสายพันธุ์เดลตามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ChiangmaiNews, ThailandPlus, SpringNews)

-อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 1.กรณีเด็กและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาโดยจัดอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว 2.กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่ติดเชื้อ ให้เด็กเข้ารับการรักษาในรพ.หรือฮอสพิเทล โดยผู้ปกครองอายุไม่เกิน 60 ปี และไม่มีโรคประจำตัว เข้าดูแลเด็กในสถานพยาบาลได้ 3.กรณีเด็กไม่เป็นผู้ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้ญาติเป็นผู้ดูแล หากไม่มีญาติหรือผู้ดูแลเด็ก ให้ส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักในสังกัดก.การพัฒนาลูกคน เป็นผู้ดูแล 4.กรณีเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กก.โรคติดต่อจังหวัดหรือกทม. อาจพิจารณาใช้พื้นที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นรพ.สนามเฉพาะกิจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ChiangmaiNews, ThailandPlus

-กรมอนามัย เผย ได้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Work From Home ให้มากที่สุด มีเพียงบางหน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยในหน่วยงาน ให้ทุกคนประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทยก่อนปฏิบัติงานทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ทีวีช่อง 9, Thaibbs

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ร่วมกับ กทม.และภาคีเครือข่าย ปล่อยชุด Comprehensive Covid-19 Response Team (CCR Team) เข้าไปดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชนซอยทวีวัฒนา 15 เขตทวีวัฒนา และเผยว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชนแห่งนี้เข้าถึงการรักษาลำบาก และพักอาศัยปะปนอยู่กับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ ชุด CCR Team ได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกจากนั้นหน่วยที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับทั้งการรักษา วัคซีนและอาหาร ในช่วงที่รอการรักษา สธ.ได้จัด CCR Team 188 ทีม เริ่มเข้าไปในชุมชนภายใน 2 สัปดาห์ที่มีการล็อกดาวน์ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุน CCR Team โดยประชาชนขอความช่วยเหลือได้ที่ 02-590-1933

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ทีวีช่อง 9, Thaibbs

-กรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีดูแลใจตัวเองเมื่อต้องทำงานที่บ้าน 1.เตรียมตัวก่อนการทำงานที่บ้าน เช่น เตรียมข้อมูล หนังสือนัดหมาย ไฟล์/เบอร์ติดต่อประสานงาน เพื่อไม่ให้เป็นการอุปสรรคในการทำงาน 2.จัดสถานที่ในการทำงานที่เหมาะสม ให้อากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ควรทำงานในห้องนอน 3.จัดช่วงพักรู้สึกเหนื่อยๆ เพื่อผ่อนคลายสายตาและร่างกาย 4.เชื่อมต่อกับโลกภายนอก เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย 5.มีสติตรวจสอบอารมณ์/ความคิด/พฤติกรรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ หากรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง ควรปรึกษาคณិត์หรือผู้เชี่ยวชาญทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาวี เลขานุการ สปสช. กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่ต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาหรือในต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้โดย 1.ติดต่อรพ.โดยตรง นัดหมายเรื่องการรับ-ส่ง หรือ 2.โทรสายด่วน 1330 กด 15 เพื่อให้ประสานกับรพ.ปลายทางและจัดรถไปส่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, tnnthailand

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุ การคุมสถานการณ์ได้ต้องอาศัย 3 ปัจจัย 1.วัคซีนต้องเร่งฉีดมากขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมสนับสนุนให้มีวัคซีนทางเลือกหลากหลายชนิด 2.มาตรการทางสังคม การป้องกันส่วนบุคคลต้องเคร่งครัด รู้ว่าเสี่ยงต้องกักตัว ลดการแพร่เชื้อ และ 3.มาตรการทางปกครอง ที่กำลังดำเนินการคือการล็อกดาวน์ เพื่อลดการพบปะของผู้คน ลดกิจกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น

เดลินิวส์, voicetv.

-นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในประเทศ โดย สวทช. รายงานว่า ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช. อภ. และ ปตท. เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารตั้งต้นของการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ โดยสามารถสังเคราะห์สารตั้งต้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และยังมีใช้สารตั้งต้นที่มีราคาถูกโดยไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทั้งนี้ในเดือน ก.ค. นี้ อภ. คาดว่ายาฟาวิพิราเวียร์ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้น จะได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก ออย. จากนั้นจะผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าถึงยาอย่างเพียงพอ

-ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะครบกำหนด 31 ก.ค. นี้ ออกไปอีก 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) และมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 วงเงิน 440.97 ล้านบาท ให้สำนักงานปลัด ก.ก.ลาโหม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน

-ศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ เปิดเผยข้อมูล บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกา 766,323 คน มีผู้ติดเชื้อ 707 ราย คิดเป็น 0.10% อาการหนัก 3 ราย คิดเป็น 0.004% เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็น 0.00028% ถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อปัจจุบัน 0.81%

-กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดจุดคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกให้กับคนไร้บ้าน 3 จุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (สุวิทย์วัดหนู) สถานีรถไฟหัวลำโพง และบริเวณถนนราชดำเนิน ทางเข้าตรอกสาเก มีคนไร้บ้านได้รับการตรวจ Swab Test 356 คน โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาแก่คนไร้บ้านจากกรมการแพทย์ 100 คน กำลังดำเนินการฉีดให้แก่คนไร้บ้านที่สถานีกลางบางซื่อ รวมทั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม 100 คน กำลังประสานเครือข่ายและวางแผนช่วยเหลือต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, newtv.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ มอบอำนาจให้ผู้แทนมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ว่า มีบุคคลเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์วิกิพีเดีย กล่าวหาว่าเป็นเซลล์ขายซิโนแวคให้กับรัฐบาล และสื่อสังคมออนไลน์นำไปเผยแพร่จนสร้างความเสียหาย ตำรวจได้สืบสวนติดตามพบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุอาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้น พบโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นชาย อายุ 24 ปี